



คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ที่ /๒๕๖๕

เรื่อง มอบหมายหน้าที่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  
ปิดประกาศ ปลดประกาศ การเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ปิดประกาศ  
เผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมายและระเบียบที่  
เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สาธารณชน หรือผู้ค้าสามารถเข้าถึง  
ข้อมูลได้ง่าย จึงมอบหมายหน้าที่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ภูเก็ต ปิดประกาศ ปลดประกาศ การเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ให้บุคคลดังต่อไปนี้

๑. ผู้มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และมีหน้าที่ปิดประกาศ การเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง คือ

นางสาวสายสุณีย์ รัตนวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ให้มีหน้าที่ดำเนินการปิดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เอกสารประกาศเชิญชวน  
เสนอราคา ประกาศผู้ชนะ รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์การ  
จัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยให้ดำเนินการปิดประกาศทันทีเมื่อได้รับการพิจารณา  
อนุมัติ พร้อมถ่ายรูปภาพการติดประกาศ และให้มีหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน  
ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต [www.pkto.moph.go.th](http://www.pkto.moph.go.th) โดยให้ดำเนินการทันทีเมื่อได้รับ  
อนุญาต และเก็บหลักฐาน Print Screen

๒. ผู้มีหน้าที่ ปลดประกาศ การเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง คือ

นางสาวจิสริฎฐ์ อนุรักษ์ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส ๔

ให้มีหน้าที่ดำเนินการปลดประกาศ เอกสาร ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ณ บอร์ด  
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยให้ดำเนินการปลดประกาศเมื่อครบ  
กำหนดระยะเวลาการเผยแพร่ หรือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕